



## Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Do's	Don'ts
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ	ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อแลกกับการให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล

**รายงานการฝึกอบรมการประมวลจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนของ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566**

**1. โครงการที่สอดแทรกด้านจริยธรรม**

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

**2. กิจกรรม**

2.1 การบรรยายประมวลจริยธรรม ธรรมาภิบาล และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.2 อบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและแนวปฏิบัติของนักเรียน

**3. ผลการดำเนินงาน**

การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนรัตนบุรี ตามประมวลจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตนของนักเรียน มีสาระด้านจริยธรรม สำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 บุคลากรจะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.2 บุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.3 กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

3.4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

3.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา

3.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

3.7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.8 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

3.9 แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนรัตนบุรี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับจริยธรรม

ทั้งนี้ โรงเรียนรัตนบุรีได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสูงสุด

## ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัตนบุรี



# ภาพกิจกรรม

การอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และแนวปฏิบัติของนักเรียน



# กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายรณรงค์ วงศ์คำจันทร์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

นางสาวจิตราวัลย์ สิงห์ภูงา  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนรัตนบุรี

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ คณะคุณครูสายชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
โดยมีนางอัญญารัตน์ ลือขจร เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา  
“ศีล สมาธิ ปัญญา”



ความรู้ดี

มีพลานามัย

ไม่คุณธรรม

นำชุมชน

## การประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รอบคัดเลือก)



นายขรรค์ วงศ์คำจันทร์  
ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนบุรี

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูง  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานบริหารวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปริยญา อาคาร ๓

ซึ่งในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รอบคัดเลือก โดยมี นายมนตรี จรรย์ศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ เป็นประธานในพิธี



โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์



นายธรรช วงศ์คำจันทร์  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

นายโท โยธกุลสิริ  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

## กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) “ รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด ”



**วันที่ 26 มิถุนายน 2566** โรงเรียนรัตนบุรี นำโดย นายธรรช วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ร่วมกับอำเภอรัตนบุรี/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารโดมน้ำเงิน - เหลือง โรงเรียนรัตนบุรี

โดย ดร.ศุภฤกษ์ ดวงใจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการทุกส่วนร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านสาร/กล่าวคำปฏิญาณมอบเกียรติบัตรแม่ครูโรงเรียนนักเรียนเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE / ดินแดนรงค์ / การแสดงกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,450 คน



26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก



**ค่ายคุณธรรม วรียธรรมนักเรียน**  
**ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖**  
 วันมอบเกียรติยศปีที่  
 วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายวรวงศ์ วงศ์จันทร์  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนรัตนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตน โดยมีนายวรวงศ์ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี

นางสาวอัจฉราวิทย์ สิงห์ภูงา  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
 โรงเรียนรัตนบุรี

**อัตลักษณ์โรงเรียนรัตนบุรี วิถีดี มีจิตอาสา**





# ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โรงเรียนรัตนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์



๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖



## กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ร่วมร้อยใจรักภาษาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖



THAI R.B.NEWS

Facebook : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

